

ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกนายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร 1ปี

โดยไม่รอลงอาญา



ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกนายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร 1ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาทอันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อนายสมัคร ดอนนาปี

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ศาลจังหวัดตากอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 ในคดีที่นายสมัคร ดอนนาปี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร เป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328

โดยในคำฟ้องเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2560 ระบุว่า นายชัยวัฒน์ ลิ่มลิขิตอักษร ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า หรือชุดพญาเสือ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใส่ความหมิ่นประมาทนายสมัคร ดอนนาปี ต่อประชาชน ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และแถลงข่าวว่า ได้ค้นบ้านพักของนายสมัคร เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยนายสมัคร กระทำผิดกฎหมาย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ครอบครองที่ดินชาวบ้านที่บริจาคให้ส่วนราชการ เป็นข้าราชการที่ประพฤติไม่ชอบทั้งธรรมาภิบาล วินัย และกฎหมาย ทำให้นายสมัครเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

นอกจากนี้ยังใส่ความนายสมัคร ต่อผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ในรายการเจาะข่าวลึกทั่วไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐในรายการถามตรงกับจอมขวัญ ทำนองว่านายสมัครกระทำความผิดกฎหมาย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการครอบครองที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ส่วนราชการ บุกรุกป่า เป็นข้าราชการมีมลทิน ประพฤติไม่ดี

ต่อมาวันที่ 10 มี.ค.2561 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

นายสมัคร อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค6 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 และเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ศาลจังหวัดตากอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 โดยพิพากษาว่า การที่จำเลย คือ นายชัยวัฒน์ แถลงข่าว ต่อผู้สื่อข่าว และให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ถึง 3 รายการ อันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงทำนองว่าโจทก์ คือนายสมัคร เป็นคนไม่ดี เบียดบังที่ดินที่มีคนยกให้รัฐเป็นของตนเอง ทั้งที่ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าเป็นดังที่จำเลย คือ นายชัยวัฒน์ แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์หรือไม่และมีได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจำเลย คือ นายชัยวัฒน์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโจทก์ คือ นายสมัครในวงกว้าง จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษแก่จำเลย คือ นายชัยวัฒน์ สั่งจำคุกจำเลย คือ นายชัยวัฒน์ 3 กระทง กระทงละ 4 เดือน รวมกำหนด 12 เดือน

สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปี 2559 จากปฏิบัติการชุดพญาเสือโคร่ง ที่นำโดยนายชัยวัฒน์ ที่บุกตรวจค้นบ้านพัก นายสมัคร ซึ่งปลูกอยู่บนยอดเขามิสก๊อก หมู่ 3 บ้านประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยกล่าวหาว่านายสมัคร สร้างบ้าน บุกรุกป่าประมาณ 4 ไร่ จนนำไปสู่การฟ้องร้องกันหลายคดี ทั้งนี้ นายสมัครและนายชัยวัฒน์ ต่างเป็นศิษย์เก่าคณะ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันและเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน โดยนายสมัคร เป็นศิษย์พี่รุ่น 41 นาย ชัยวัฒน์ ศิษย์น้องรุ่น 51